

มลพิษบำบัด (2)

โดย Min Sen Concept 23 กันยายน 2563

จากเรื่องมลพิษบำบัด มีบทความเรื่อง โควตาขนขยะสิ้น ก.ย. 63 ฉบับ 81 ปท. จ่อเข้าประเทศไทย จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กันยายน ทำให้ผู้เขียนต้องมาเขียนเพิ่มเติม และขอแก้ไขข้อมูลเดิมจากตอนแรก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ในการเป็นหนึ่งในผู้ที่รับขยะนั้น โดยตั้งแต่ปี 2561 ประเทศจีนเริ่มห้ามนำเข้าเศษพลาสติก ทำให้จีนได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกขยะพลาสติก โดยนำเข้ามาในประเทศไทยบางส่วน ด้วยข้อมูลเดิมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมากกว่า 9 แสนตัน ซึ่งมาจากญี่ปุ่น 30 % ฮองกง 18 % สหรัฐ 16% ออสเตรเลีย 8% จีน 8 % ซึ่งหลายประเทศมีกลไกในการยอมจ่ายเงิน เพื่อนำเศษพลาสติกออกจากประเทศต้นทาง

ทำไมหลายประเทศจึงไม่ประสงค์ทำอุตสาหกรรม recycle หล่อหลอมพลาสติก?

เนื่องจากการ recycle นี้โดยเฉพาะจากการหล่อหลอมนี้ จะเป็นต้นเหตุก่อปัญหา มลพิษระดับรุนแรง แม้ว่า ขั้นตอนระบบโรงงาน recycle จะมีระบบควบคุมเข้มงวดที่เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้นักลงทุนจากประเทศจีนต่างย้ายฐานผลิตมายังประเทศไทย เพราะรัฐบาลไทย ไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขจำกัดใด ๆ ในการควบคุมกำกับมาตรฐานระบบ recycle เศษพลาสติกจากต่างประเทศที่ชัดเจน ทำให้เศษพลาสติกที่เคยไปประเทศจีนทั้งหมด ทะลักตามเข้ามายังประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้น การนำเข้าเศษพลาสติกต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า ต้องเป็นเศษพลาสติกแยกประเภท ไม่ปะปนกัน สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานได้ ที่ไม่ต้องผ่านการทำความสะอาดอีก และต้องผ่านการบด หรือตัดมีขนาดไม่เกิน 2

ชม. เป็นต้น หากไม่เป็นตามนี้ต้องมีการส่งกลับประเทศต้นทางทันที ในทางปฏิบัติแล้วกลับไม่เป็นตามเงื่อนไขประกาศนี้ทั้งหมด เพราะบางครั้งมีการลักลอบนำพลาสติกไม่สะอาดเข้ามาด้วย เช่น ล่าสุตกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนฯ ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจยึดการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศไว้ 1,700 ตู้ออนเทนเนอร์ ผลปรากฏว่า 5 ตู เป็นอุปกรณ์การเล่นพนัน และอีก 4 ตู เป็นเม็ดพลาสติก เศษขยะพลาสติก แสดงให้เห็นว่า ยังมีการสำแดงเท็จลักลอบสิ่งผิดกฎหมายแทรกเข้ามาตลอดเวลา ฉะนั้น ถ้ามีการอนุญาตให้มีการนำเข้าเศษพลาสติกอยู่ ก็จะลักลอบนำเข้าอย่างอื่นมาด้วย เพราะการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ "มีเส้นช่องทางใหญ่" ทำให้อาจเป็น การเปิดช่องให้กระทำผิดกฎหมาย ที่เรียกว่า คอร์รัปชันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงการส่งออกด้วย ฉะนั้น โควตา นำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดอายุในเดือนกันยายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ ที่มีใบอนุญาตค้างเก่า ที่จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2563 ยังนำเข้าพลาสติกได้ แต่ต้องผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามที่ได้รับโควตา ตั้งแต่ด่านศุลกากรจนถึงโรงงานทุกตู้คอนเทนเนอร์ รัฐบาล คงต้องคิดทบทวนให้หนัก มิฉะนั้น ประเทศไทยอาจกลายเป็นที่ทิ้งขยะของโลก